

จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562



สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
INSTITUTE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA



03
กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา



06
นักวิจัยศรีวิชัย

07
งานวิจัยสู่สังคม



Scan me

http://rdi.rmutsv.ac.th/_info

TALK to

จากใจ บ.ก.

สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกท่าน ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562 ที่รวบรวมเนื้อหาและกิจกรรมโครงการของสถาบันวิจัยฯ เพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยฯ รวมถึงประวัติผลงานของนักวิจัยที่น่าสนใจ และการนำงานวิจัยที่มีประโยชน์เผยแพร่สู่สังคม กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมายข่าวของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะเป็นสื่อกลางที่เป็นประโยชน์แก่นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน

ดำเนินการจัดทำจดหมายข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ 0-7520-4070 โทรสาร 0-7520-4071
<http://rdi.rmutsv.ac.th>

คณะกรรมการดำเนินงาน

กรรมการอำนวยการ

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ดร.จเร สุวรรณชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ

ผศ.ประภาศรี ศรีชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดร.สุดคนึง ณ ระนอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดร.วิกิจ ผินรับ
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
นายสุวรรณ พรหมเขต
นายเชิด คงห้อย
นางสาวบุญบรรจง สายสาด
นางสาวเกศินี ไหมคง
นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี
นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์
นางสาวธารทิพย์ สุวรรณเวลา
นางสาวนฤนาฏ ชูทิพย์
นางสาวยุวรรณา ทองมัน
นางสาวพนิดา ชูเวท



กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา



วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ หน่วยงานภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย โดยมี ดร.สุตคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวเตือนใจ ปิยัง หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา ได้มีโอกาสต้อนรับที่มวิจัยโครงการวิจัยระบบฯ โครงการวิจัยทำทนายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย ดร.สวิต พรหมน้อย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ และอาจารย์นิษฐา บุญฤทธิชานนท์ จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยในช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยทำทนายไทย และโครงการตอบสนองนโยบายเป้าหมายของรัฐบาลและตามระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเรื่องนวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ร่วมกับหน่วยจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 21 แห่ง ที่ได้รับทุนอุดหนุนภายใต้ทุนทำทนายไทย เพื่อศึกษาและทวนสอบกระบวนการการทำงาน/ขั้นตอนการทำงาน ของหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในทิศทางของการทำงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและแหล่งทุน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินงานของหน่วยจัดการงานวิจัย เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย ซึ่งในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และทีมวิจัย บรรยายเรื่องการจัดการความรู้ ระบบบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อสังคม : แนวคิด บทบาทและแรงบันดาลใจ โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่/รับใช้สังคม ซึ่งข้อมูลจากการแชร์ประสบการณ์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และแนวทางในการ ทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ ที่ต้องบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์หลายด้านเพื่อพัฒนา แก้ปัญหา และยกระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงมากขึ้น

คณะผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ ผอ.วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 โดยสถาบันการจัดการฯ (สท.) เป็นหน่วยงานภายใต้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรแบบครบวงจร (One Stop Service) ภายใต้การทำงานร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิด “การปฏิรูปภาคเกษตร



ด้วยเทคโนโลยีและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจชีวภาพ” โดยนำผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตร คู่การใช้งานจริงในพื้นที่ ทั้งนี้ คณะทำงานจาก สท. ได้เข้าเยี่ยมชมการพัฒนางานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร. ศรีวิชัย ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนู่น้อย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมคณะผู้บริหาร และได้ให้เกียรติเข้าชมต้นแบบของงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของ เกษตรกรและชุมชน ซึ่งจะเยี่ยมในพื้นที่สงขลาและนครศรีธรรมราช ในโอกาสต่อไป เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางทำงานร่วมกันภายใต้กระทรวงเดียวกัน



วันที่ 17 มิถุนายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการจัด ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ระยะ 6 เดือน ภายใต้ประเด็น การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำ ปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมนครินทร์ 2 โรงแรมเรือรัชฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นำโดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ และได้รับเกียรติจากฝ่ายบริหารของ มทร.ศรีวิชัย

ดร.จเร สุวรรณชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ.หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ABC) และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวนิช และ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคีจังหวัดที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ คุณศุภศักดิ์ ศรีหมาน (ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตรัง) คุณสุรพงษ์ อินทรเจียว (สำนักงาน พลังงาน จ.ตรัง) คุณบรรจง นฤพรเมธี (นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรม จ.ตรัง) และ คุณประภาพรพรณ กันตังพันธ์ (นายก อบต.วังวน) รวมทั้ง ผศ.ดร.สมรภัช รอดเจริญ จาก มรภ.นครศรีธรรมราช โดยการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการในครั้งนี้ได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจาก สกสว. และ ผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัด ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงานวิจัยแก่นักวิจัยภายใต้โครงการฯ เป็นอย่างมาก

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (6 งาน) รุ่นที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 โดยมี ดร.วิกิจ ฝินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวเปิดงาน และมีการบรรยายแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดย ดร.ปริญญ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และบรรยายงานปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น โดย คุณมรกต วัชรมุสิก คุณชนันต์ดิณม์ เทียนทอง วิทยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และฝึกปฏิบัติการ : ปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น (การทำทะเบียนทรัพยากร) โดยวิทยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และวิทยากร มทร.ศรีวิชัย อีกทั้งมีการสรุปและนำเสนอผลการปฏิบัติการ โดย ผศ.ดวงจิต แก้วอุบล ที่ปรึกษาประสานงานฯ โครงการ อพ.สธ. ซึ่งในแต่ละวันจะมีกิจกรรมในงานเก็บข้อมูลต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมได้ทำการบันทึกขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อนำเสนอในแต่ละกิจกรรมโดยโครงการในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสถานศึกษา 25 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 70 ท่าน และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 20 ท่าน



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมาตรฐานและจริยธรรมวิจัย” ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเรือรัฐสภา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งมี ดร.สุดนิง ฌ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ฉายสุรีย์ สุภาวิไล ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว เป็นวิทยากรในการบรรยาย “การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedures (SOPs)” เพื่อให้คณะกรรมการด้านมาตรฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความสำคัญและความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedures (SOPs) โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติในการดำเนินการกำกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสามารถดำเนินงานในทางวิจัยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมาตรฐานและจริยธรรมวิจัย” ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเรือรัฐสภา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งมี ดร.สุดนิง ฌ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ฉายสุรีย์ สุภาวิไล ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว เป็นวิทยากรในการบรรยาย “การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedures (SOPs)” เพื่อให้คณะกรรมการด้านมาตรฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความสำคัญและความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedures (SOPs) โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติในการดำเนินการกำกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสามารถดำเนินงานในทางวิจัยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นที่ถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน ได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องถนอมและเครื่องแกง โดยการจัดนิทรรศการเพื่อการต้อนรับประธานและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสมาชิกวุฒิสภา นายสวัสดิ์ สมศิริพงศ์ ณ อาคารสำนักงาน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ทั้งนี้การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในการนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง เครื่องถนอมที่นำมาจัดแสดงโดยคุณอุดม ขวัญสงค์ และเครื่องแกงขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องแกงบ้านหนองตาม



หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย ได้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้ารอบ 5 เดือนของโครงการวิจัย ในประเด็นโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นที่ถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน (ผลิตภัณฑ์เครื่องถนอมและเครื่องแกง) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยภายใต้โครงการดังกล่าว โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยฯ ดังนี้ 1.คุณเบญจมาศ ตีระมาศวนิช ผู้ทรงคุณวุฒิ สกสว. 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 3.คุณศิริกมล แก้วแสงอ่อน (นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช) 4.คุณจินรัฐชา วรรณโสภณ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช) 5.คุณอุดม ขวัญสงค์ (ผู้ประกอบการเครื่องถนอม) โดยโครงการที่นำเสนอความก้าวหน้ามีทั้งหมด 5 โครงการ โดยมีนักวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมเพื่อรับฟังการนำเสนอของหัวหน้าโครงการพร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุนและผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดนครศรีธรรมราช



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สุดนิง ฌ ระนอง และหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ เจ้าหน้าที่และนักวิจัยภายใต้ทุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)

ดร.ณัฐนิภรณ์ น้อยเสงี่ยม ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม workshop “สื่อสารอย่างไรให้ตอบโจทย์ User” ซึ่งจัดโดยฝ่ายบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 โดยการประชุมครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยที่รับคัดเลือกเข้าร่วม รวมทั้งหมด 21 มหาวิทยาลัย โดยเป้าหมายของการประชุม คือการเพิ่มศักยภาพและทักษะความรู้ของ “การสื่อสารเชิงรุก” ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและผลงานของหน่วยบริหารจัดการรวมถึงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุน



วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากร ได้นำนักวิจัยจากชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัด

นครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มพื้นฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นที่ถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน (เครื่องแกงและเครื่องถม) เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10” ในหัวข้อ “วิดิราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่



ขอแสดงความยินดีกับ นายเชิด คงห้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย ระดับชาติ “ยอดเยี่ยม” SESSION 7-งานประจำสู่นานาชาติ เรื่องการพัฒนากระบวนการข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์เพื่อการบริหารงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10” ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562 (RUTS Research Expo 2019) จากห้องสู่ห้าง ทำได้จริง ใช้ได้จริง ขายได้จริง ณ The Hub Cafe & Co-working Space ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวีรพันธ์ เพ็งจันทร์ นางอรนุช ชัยยะวิริยะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลนครหาดใหญ่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานและการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม กว่า 100 ผลงาน ซึ่งงานดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ จัดประชุมหารือแนวทางการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ ห้อง ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารจากคณะและวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อร่วมกำหนดร่างแนวทางการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ชาติตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงระบบวิจัยของประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานมหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเสวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 2019)” และเยี่ยมชมผลงานวิจัยที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค อีกทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของชุมชน ทั้งคณะวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “จากห้องสู่ห้าง ทำได้จริง ใช้ได้จริง ขายได้จริง”

การจัดงานในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำพันธกิจด้านวิจัยวิชาการ บริการวิชาการรับใช้สังคม พัฒนานักศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย รวมถึงการประกวดผลงานกว่า 100 ผลงาน ทั้งระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอาจารย์บุคคลทั่วไป ชิงเงินรางวัลกว่าสองแสนบาท การนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยวิชาการ และการออกร้านชุมชนพร้อมขายบนแนวคิด หนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน การนำเสนอผลงานวิชาการสู่ผู้ใช้ประโยชน์ผ่านเวทีการมอบรางวัลเกียรติยศให้กับภาคีต้นแบบที่สนับสนุนการทำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ และรางวัลสำหรับนักวิจัยดีเด่นด้านการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ที่สำคัญที่สุดคือการทำมหาวิทยาลัยให้มีโอกาสส่งมอบผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 100 นวัตกรรม สู่ชุมชนเป้าหมาย โดยมีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาเป็นผู้รับมอบป้าย “12 ปี มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบ 100 นวัตกรรมสู่ชุมชนสังคม”



นักวิจัยศรีวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพยมพร รักษาชล



ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปริญญาโท : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประวัติการทำงาน

2560-ปัจจุบัน หัวหน้าสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

2558-ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

2558-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาบริหารธุรกิจ อนุสาขาการจัดการ

2548-2557 อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

วิชาที่สอน ระดับปริญญาตรี : หลักการจัดการ พฤติกรรมองค์การ การจัดการสมัยใหม่ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม แผนธุรกิจ

อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี : วิชาการจัดการธุรกิจ ให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี : วิชาการจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ ให้กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รางวัลที่ได้รับจากการวิจัยและผลงานที่ภาคภูมิใจ

- การผลักดันให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับดาวที่สูงขึ้น ซึ่งมาจากการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาและติดตามความก้าวหน้า ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP: KBO) จัดโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการบริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การจัดทำแผนธุรกิจให้กับชุมชน ทั้งนี้ยังมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาแผนธุรกิจ รวมทั้งใช้กระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสุขภาพธุรกิจในงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร” โดยมีการลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านหนองตาม อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดในระดับดาวให้กับกลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมกลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP อยู่ในระดับ 2 ดาว จนกลุ่มมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย จนยกระดับผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งเครื่องแกงส้มได้ระดับ 5 ดาว และเครื่องแกงคั่ว ระดับ 4 ดาว ซึ่งประกาศผลในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

- การร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10” ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562

งานวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

- ปีงบประมาณ 2557 : แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

- ปีงบประมาณ 2558 : การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

- ปีงบประมาณ 2560 : คุณภาพชีวิตการทำงานกับการสนับสนุนทางสังคมของแรงงานต่างด้าวกลุ่มอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

- แผนงานวิจัย “การวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการบ้านนกแอ่น จังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

- ปีงบประมาณ 2561 : การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนครภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพ และทรัพยากรพื้นที่สูงสุดลาดการแข่งขัน” ภายใต้ทุนโครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

- ปีงบประมาณ 2562 : แผนงานวิจัย “การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจบ้านนกแอ่น จังหวัดกระบี่ เพื่อการส่งออกและสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

- โครงการวิจัยย่อยเรื่อง “การบริหารจัดการธุรกิจบ้านนกแอ่น ในจังหวัดกระบี่ เพื่อการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตและการส่งออก” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่

ไพยมพร รักษาชล และคณะ. 2557. ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านบางน้อย ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว. วิจัยครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร : 26-27 พฤศจิกายน 2557. หน้า 1071-1079 (SWURES-134)

ไพยมพร รักษาชล และคณะ. 2557. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 3 “การบูรณาการงานวิจัยไทยเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมอาเซียน” มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ภูเก็ต : 17-18 ธันวาคม 2557. หน้า 71-81 (A06-PA074)

ไพยมพร รักษาชล และคณะ. 2559. การบริหารจัดการกลุ่มของศูนย์ผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านบางน้อย ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 The 8th ASEAN+ C+ I Symposium on Business Management Research มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี : 9 กรกฎาคม 2559. หน้า 390-401

ไพยมพร รักษาชล และคณะ. 2560. ปัญหาและความต้องการพัฒนาของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพมหานคร : 7 มิถุนายน 2560. หน้า 260-271

ไพยมพร รักษาชล และคณะ. 2561. การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) หน้า 165-173



การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ เครื่องแกงนคร

บทนำ

พริกแกงหรือเครื่องแกง เป็นส่วนผสมหลักที่สำคัญและขาดไม่ได้ในตำรับอาหารไทย ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหารประเภทผัดหรือแกง โดยเฉพาะอาหารภาคใต้ ประชาชนจะนิยมเรียกส่วนผสมในอาหารที่มีพริกเป็นส่วนประกอบหลักว่า “เครื่องแกง” แทน “พริกแกง” และเครื่องแกงนี้จะเป็นส่วนผสมที่ทำให้อาหารภาคใต้มีเอกลักษณ์ คือรสชาติจัดจ้าน สีส้มสะดุดตา จึงทำให้ “ข้าวแกงปักษ์ใต้” เป็นอาหารที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ แต่ชาวปักษ์ใต้จะไม่นิยมซื้อเครื่องแกงที่ผลิตโดยผู้ผลิตจากพื้นที่อื่น เครื่องแกงจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นวัฒนธรรมอาหารใต้ แต่อย่างไรก็ตามกลับไม่พบผลิตภัณฑ์เหล่านี้กระจายและจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด

ผลการวิจัย

จากการตรวจสอบคุณภาพธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงนครทั้ง 4 โซน กลุ่มมีการรวมกันของชาวบ้านในชุมชน เพื่อทำการผลิตเครื่องแกง โดยส่วนใหญ่เป็นเครื่องแกงส้มและเครื่องแกงคั่ว มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ผู้นำมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงานให้กลุ่มอยู่รอดและเจริญเติบโต มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ไม่เป็นรูปธรรม กลุ่มที่เริ่มก่อตั้งไม่มีการกำหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม ไม่สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ เมื่อได้ข้อมูลสุขภาพธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ Network Value Chain ของกลุ่มเครื่องแกงนคร เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ OTOP เครื่องแกงนครที่ตลาดต้องการ ดังนี้

ต้นน้ำ	กลางน้ำ (กลุ่มเครื่องแกง)	ปลายน้ำ (ผู้จัดจำหน่าย)
Network Value Chain (ใหม่) พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ (เป็นกระปุก/ซอง @ 200 กรัม) ขาย 50 บาท/กระปุก ขายส่ง 45 บาท)		
พริกสด = 100 บาท/กก. ขมิ้น = 80 บาท/กก. ตะไคร้ = 40 บาท/กก.	หอม = 60 บาท/กก. กระเทียม = 70 บาท/กก. พริกไทยดำ = 125 บาท/กก. พริกแห้ง = 210 บาท/กก. เกลือ = 18 บาท/กก.	ต้นทุนเครื่องแกงส้ม 108 บาท+การตลาด 50บาท= 158 บาท/กก. รวมรายได้ = 250 บาท/กก. กำไร = 92 บาท/กก. ต้นทุนเครื่องแกงคั่ว 107 บาท+การตลาด 50 บาท= 157 บาท/กก. รวมรายได้ = 250 บาท/กก. กำไร = 93 บาท/กก.
		1.75x
		1.60x

ข้อมูลการผลิต			เกษตรกรต้นน้ำ (บาท)			ผู้ประกอบการเครื่องแกง (บาท)		
กำลังผลิต	กก.ต่อเดือน	กก.ต่อปี	ต่อครั้ง	ต่อเดือน	ต่อปี	ต่อครั้ง	ต่อเดือน	ต่อปี
(แกงส้ม) 4 กก./ครั้ง	80 กก.	960 กก.	156	3,120	37,440	128	2,560	30,720
(แกงคั่ว) 6 กก./ครั้ง	120 กก.	1,440 กก.	192	3,840	40,080	198	3,960	47,520
เป้าหมาย								
(แกงส้ม) 10 กก./ครั้ง	200 กก.	2,400 กก.	390	7,800	93,600	920	18,400	220,800
(แกงคั่ว) 10 กก./ครั้ง	200 กก.	2,400 กก.	321	6,420	77,040	930	18,600	223,200

และจากการลงพื้นที่ในการสัมภาษณ์ จัดเวทีเสวนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ พบว่ากลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งมีการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ คือ มีการจัดทำรูปเล่มเอกสารของกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม มีการยื่นขอ อย. กับสาธารณสุขจังหวัด มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมคัดสรรระดับดาวของผลิตภัณฑ์ OTOP ตลอดจนกระบวนการวิจัยยังมีการจับคู่ค้ำระหว่างผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องแกงคือ ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในอำเภอ/จังหวัด) เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้เข้าครัว มีการนำเอาเครื่องแกงของกลุ่มเข้าไปทดสอบรสชาติ มีการระดมการแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกกลุ่มเครื่องแกงกับผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องแกง และยังเปิดโอกาสให้กลุ่มนำเครื่องแกงจำหน่ายได้ที่ร้านอาหารอีกด้วย

การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

จากการวิจัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 2 ด้าน คือ 1) ด้านขององค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวของนักวิจัยและกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกง เกิดการเรียนรู้วิเคราะห์ร่วมกัน เปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมและเป็นทางการมากยิ่งขึ้น เกิดความต้องการในการพัฒนาทั้งในส่วนของกิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 2) เกิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกง ด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการได้นำเครื่องแกงของชุมชน เข้าสู่ห้องครัวของร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในอำเภอ และจังหวัด นอกจากนี้โครงการวิจัย ยังส่งผลกระทบต่อชุมชนในด้านการสร้างอาชีพตั้งแต่ต้นน้ำ เกิดเกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกวัตถุดิบส่งให้กับกลุ่ม มีนาทรัพยากร วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์มากขึ้น ส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นจากผู้สูงอายุ เป็นการสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาจากผู้ผลิตมาเป็นผู้ประกอบการเอง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเพิ่มความสามัคคีกันของคนในชุมชน ตลอดจนการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในชุมชน อีกทั้งยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพยมพร รักษาชลา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อนำข้อมูลการวิจัยและผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

